

เรื่อง แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุน ใน **Global New Energy Tsuno Company Limited (GNE Tsuno) (เพิ่มเติม)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุน ใน **Global New Energy Tsuno Company Limited (GNE Tsuno)** บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดย **TTCL Solar Power Pte. Ltd. (“TTSP”)** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯเช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมถึงหนี้ค้างชำระของ **GNE Tsuno** จำหน่ายให้แก่ **AC16 Godo Kaisha (“AC16 G.K.”)** ซึ่งมีส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 104 ล้านบาท (อ้างถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อการขายหุ้นของ **GNE Tsuno** และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานที่ได้อนุมัติ) ทั้งนี้ **GNE Tsuno** จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

#### รายละเอียดของรายการดังกล่าวมีดังนี้

วันที่ทำรายการ:	17 มิถุนายน 2564
สินทรัพย์ที่จำหน่าย:	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 MWac
สถานที่:	Tsuno-chou จังหวัดมียาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
ราคาขาย:	369,786,222 เยน (หรือเทียบเท่า 104 ล้านบาท)
เงื่อนไขการชำระเงิน:	100% ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
วัตถุประสงค์ของการทำรายการ:	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ผลกระทบต่อบริษัท	ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เงินที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทและนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ต่อไป

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ด้วยเหตุนี้รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่จะต้องเปิดเผย ตามประกาศ

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวถือเป็นการยกเลิกการลงทุนในบริษัท  
ย่อย ซึ่งทำให้บริษัทสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้  
เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตาม  
ประกาศการกำกับตลาดทุน ที่ ท.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการ  
แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ  
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

นายฮิโรโนบุ อิริยา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503  
โทรสาร 0-2260-8525-6